



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



Triển khai Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 1/7, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy triển khai Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng

Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị. Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Theo Quy định số 11 của Ban Bí thư, trường chính trị chuẩn có 2 mức: chuẩn mức 1 và chuẩn mức 2. Trường chính trị chuẩn mức 2 đạt các chỉ tiêu cụ thể của từng mức chỉ cao hơn so với chuẩn

mức 1. Thời gian đánh giá các tiêu chí để công nhận trường chính trị chuẩn là 5 năm trở về trước kể từ thời điểm trường nộp hồ sơ để nghị xét công nhận trường chính trị chuẩn. Thông qua quy định trường chính trị chuẩn để các trường chính trị tỉnh, thành phố tự đánh giá theo từng mức độ, từ đó giúp các trường rà soát những tiêu chí còn thiếu để xây dựng để

án, lộ trình phấn đấu; tạo mục tiêu, động lực để các trường hoàn thiện. Thảo luận tại hội nghị, đại biểu các tỉnh ủy, thành ủy, các trường chính trị nêu một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai Quy định số 11 của Ban Bí thư. Đồng thời, kiến nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sớm có hướng dẫn cụ thể về xây dựng trường chính trị chuẩn cũng như việc quy định duy trì các tiêu chí trường chính trị chuẩn; tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên các trường chính trị; quan tâm tới công tác luân chuyển cán bộ là giảng viên trường chính trị đến công tác tại địa phương... Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch

(Xem tiếp trang 4)
XUÂN PHƯƠNG

Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập



Đổng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: NGỌC TRÂM

Sáng ngày 1/7, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020; chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và hiệu quả thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo

của Sở Nội vụ về kết quả chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2020 của tỉnh, giải pháp nâng cao các chỉ số. Đổng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

Sẵn sàng phương án, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn

Đó là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vào chiều ngày 1/7 tại Trường THPT Nguyễn Trãi. Cùng đi có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi có 909 thí sinh đăng ký dự thi. Nhà trường đã sắp xếp, bố trí 39 phòng thi, 6 phòng chờ. Tại thời điểm kiểm tra, điểm thi đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, phương án phòng, chống dịch cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Phát biểu sau khi kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Trường THPT Nguyễn Trãi nói riêng và Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình và nhà trường cần phải xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, chi tiết, rõ ràng cho kỳ thi. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng, chặt chẽ, không chủ quan nhưng cũng lưu ý không quá căng thẳng, áp lực. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm soát và bảo đảm phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ở khu vực in sao đề thi,

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH

QUỲNH PHỤ

Đỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục



Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục (Quỳnh Phụ).

Sau khi có chùm ca bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, đặc biệt, bệnh nhân Đ.V.V có hộ khẩu thường trú xã An Thạnh đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục, thực hiện chỉ đạo của tỉnh và các đơn vị chuyên môn, từ 18 giờ ngày 25/6, Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục đã tiến hành phong tỏa, cách ly toàn bộ y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh để thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Ngày 1/7 đã điều tra truy vết được 10 trường hợp F1 và 34 trường hợp F2 có liên quan đến ca bệnh; các trường hợp F1, F2 đều được cách ly tập trung tại Bệnh viện. Sau 2 lần xét nghiệm bằng phương pháp PCR cho cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện đã tiến hành phun khử khuẩn, thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Sở Y tế. Trong quá trình thực hiện phong tỏa, cách ly, Bệnh viện đã

(Xem tiếp trang 4)
TRINH CƯỜNG

TIỀN HẢI

Hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết

Ủy ban MTTQ huyện Tiền Hải vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Quốc Tuyên, thuộc diện hộ nghèo tại thôn Phương Trạch Đông, xã Phương Công.

Ông Nguyễn Quốc Tuyên sức khỏe yếu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm nay sống trong căn nhà đã xuống cấp. Tại buổi lễ, đại diện MTTQ huyện Tiền Hải đã trao 30 triệu đồng cho gia đình và động viên gia đình được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động.

MẠNH THẮNG

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 1/7

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 1/7, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 183 triệu người, trong đó hơn 3,96 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, trong ngày 1/7, cả nước ghi nhận thêm 713 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 693 ca trong nước và 20 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 17.576 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 14.188 bệnh nhân, trong đó có 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hiện 7.247/17.576 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 10.248 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ 50 phút ngày 1/7, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1 trường hợp bệnh nhân tái dương tính sau khi điều trị khỏi tại xã Thái Phương (Hưng Hà).



Nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Toàn tỉnh hiện có 234 trường hợp F1 và 2.929 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh khác) từ ngày 5/5 đến nay là 12.692 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 2.616 trường hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe 11 trường hợp gồm: bệnh nhân nhiễm Covid-19, các trường hợp tái dương tính và nghi nhiễm Covid-19. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 37 trường hợp.

(Xem tiếp trang 4)

THU HOÀI

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Thu ngân sách đạt kết quả khá

(Xem trang 2)



Công ty TNHH TAV (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh) tích cực ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất lao động.

Ảnh: KHẮC ĐUẦN

Những điểm mới về đăng ký thường trú, tạm trú theo Luật Cư trú năm 2020

(Xem trang 3)